

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 13/3/2023 “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các Hội quần chúng trên địa bàn tỉnh”

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức các Hội quần chúng ngày càng được củng cố, phát triển, hoạt động theo tôn chỉ, mục đích, Điều lệ, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng đối với hội viên, góp phần tích cực vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 13/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các Hội quần chúng trên địa bàn tỉnh”, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Linh xây dựng kế hoạch gồm những nội dung sau:

I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Phổ biến, quán triệt đầy đủ các nội dung Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 13/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động; khẳng định vị trí, vai trò của các tổ chức hội hoạt động dưới sự lãnh đạo của đảng, quản lý của nhà nước, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

2. Yêu cầu

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác Hội quần chúng trên các lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra.

II - NỘI DUNG

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với hoạt động của các Hội quần chúng

Các cấp ủy đảng tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 13/3/2023 gắn với thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 28/8/2012

của Bộ Chính trị khóa XI “về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng”; Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị khóa XI “về hội quần chúng”; Thông báo số 158-TB/TW ngày 02/01/2020 kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII “về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới”; Chương trình hành động số 62-CTr/TU ngày 23/4/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh.

Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá đúng tình hình tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng; phát hiện và nhân rộng những mô hình mới, kinh nghiệm tốt, hiệu quả. Chỉ đạo thành lập tổ chức đảng ở những nơi có điều kiện; quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các tổ chức hội quần chúng.

Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất, Thường trực Huyện uỷ làm việc với các Hội quần chúng để nghe báo cáo, phản ánh tình hình tổ chức, hoạt động của hội, từ đó lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động và kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất chính đáng của tổ chức hội. Kịp thời xử lý, chấn chỉnh những hội hoạt động không hiệu quả, không đúng tôn chỉ, mục đích, điều lệ hội và vi phạm pháp luật.

2. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các Hội quần chúng

Phổ biến Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện văn bản của Đảng về hội quần chúng và các quy định pháp luật liên quan. Chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm hướng dẫn, định hướng hoạt động của các tổ chức hội; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, nhà nước về Hội quần chúng để đánh giá đúng tình hình tổ chức và hoạt động của các hội, từ đó có biện pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của các tổ chức hội; tạo điều kiện thuận lợi để các hội hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đúng quy định của Đảng và của Nhà nước.

Khuyến khích các Hội quần chúng đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tích cực tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của hội. Phối hợp tham gia thực hiện tốt hoạt động từ thiện, nhân đạo, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

Rà soát, đánh giá hoạt động của các Hội quần chúng, đặc biệt là các hội sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, từng bước thực hiện khoán kinh phí cho các tổ chức hội hoạt động theo lộ trình phù hợp. Các hội hoạt động theo nguyên tắc tự

nguyên, tự chủ, tự quản, tự trang trải kinh phí hoạt động, nhà nước chỉ hỗ trợ kinh phí hoạt động gắn với nhiệm vụ được giao.

Quan tâm đến công tác cán bộ, chú trọng lựa chọn những người có năng lực, uy tín và tâm huyết làm cán bộ nòng cốt cho công tác hội, khuyến khích đảng viên tham gia làm cán bộ chủ chốt của hội.

Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của hội, đặc biệt là kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, thu, chi, quản lý tài sản, tài chính của hội và hội phí của hội viên để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hội hoạt động không hiệu quả, không đúng tôn chỉ, mục đích, điều lệ hội và vi phạm các quy định của pháp luật.

3. Tăng cường sự phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp với các Hội quần chúng

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tăng cường phối hợp với các Hội quần chúng nhằm thực hiện tốt công tác vận động quần chúng trong tình hình mới để xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các tổ chức Hội quần chúng tiếp tục phát huy tốt vai trò là thành viên của Mặt trận Tổ quốc trong việc thực hiện các cuộc vận động; tích cực, chủ động truyền truyền, vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước; các hoạt động nhân đạo, từ thiện; các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đồng thời phối hợp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, hội viên. Phối hợp thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, quan tâm xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực hoạt động của hội nhất là các mô hình tổ tự quản ở khu dân cư.

Ban Dân vận Huyện ủy tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, định hướng hoạt động của hội, giới thiệu cán bộ có phẩm chất, đạo đức, năng lực để hội xem xét bầu vào Ban Chấp hành; phân công cơ quan, tổ chức phụ trách các Hội quần chúng trên địa bàn, tùy từng lĩnh vực hoạt động, các cơ quan được phân công lãnh đạo, quản lý, hướng dẫn, giúp đỡ hoạt động theo đúng điều lệ của Hội và các quy định của pháp luật. Cấp ủy đảng ở cơ sở tăng cường lãnh đạo đối với tổ chức và hoạt động của Hội quần chúng.

4. Tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức Hội quần chúng

Các tổ chức Hội quần chúng tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải về kinh phí, hướng tới mục tiêu chung; quan tâm hỗ trợ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, là cầu nối giữa hội viên với các cơ quan, tổ chức để kịp thời phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của hội và hội viên.

Tích cực, chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền thực hiện những phần việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức hội.

Tập trung rà soát, nắm bắt số lượng hội viên, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh sự biến động số lượng hội viên. Tiếp tục làm tốt công tác phát triển hội viên theo hướng đa dạng, tự nguyện, gắn bó với ngành nghề, sở thích; đồng thời quan tâm nâng cao chất lượng hội viên, duy trì sinh hoạt các chi, tổ hội. Xây dựng kế hoạch hoạt động xuất phát từ nguyện vọng, nhu cầu chính đáng về nghề nghiệp, sở thích của hội viên, chú trọng đến các hoạt động đoàn kết hội viên, tương trợ giúp nhau phát triển nghề nghiệp, nâng cao đời sống; quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức hội, hội viên. Chủ động, tích cực tìm kiếm các nguồn lực, sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để hỗ trợ, tạo điều kiện cho hội viên khởi nghiệp.

Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và công tác xã hội trên địa bàn huyện. Đồng thời đề cao tham gia góp ý xây dựng đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh, đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền về những chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của hội, hội viên và Nhân dân.

III - TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp ủy đảng, chính quyền, các phòng, ban ngành cấp huyện, các xã, thị trấn quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 13/3/2023 và các nội dung Kế hoạch này.

2. Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Văn hóa thông tin và TDDT huyện tuyên truyền về các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về công tác hội; kịp thời tuyên truyền, phản ánh, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình thực hiện tốt công tác Hội quần chúng.

3. Ban Dân vận Huyện ủy có trách nhiệm theo dõi, nắm tình hình chung về tổ chức, hoạt động của Hội quần chúng; phối hợp với UBND huyện, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy và các cơ quan có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo.

4. UBND huyện chỉ đạo Phòng Nội vụ huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao; theo dõi, chỉ đạo công tác tác Hội quần chúng trên địa bàn huyện./.

Nơi nhận:

- Ban Dân vận Tỉnh ủy,
- HĐND, UBND huyện,
- Ban Thường vụ Huyện ủy,
- Các ban Đảng, cơ quan UBKT, Văn phòng Huyện ủy,
- Các phòng, ban, ngành cấp huyện,
- UBMT, các đoàn thể cấp huyện,
- Các tổ chức cơ sở Đảng,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ



Nguyễn Thị Hương

CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh

Trong những năm qua, thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác hội quần chúng, nhất là Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị khóa XI “*về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng*”; Kết luận số 102-KL/TW, ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị khóa XI “*về hội quần chúng*” và các văn bản liên quan, hoạt động của hội quần chúng trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; công tác quản lý nhà nước về hội được tăng cường. Tổ chức các hội quần chúng ngày càng được củng cố, phát triển, hoạt động đúng quy định của pháp luật, điều lệ hội, góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tuy nhiên, một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền chưa kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng về tổ chức và hoạt động; thiếu đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác hội. Công tác quản lý nhà nước về hội có nơi, có lúc chưa được quan tâm đúng mức, chặt chẽ; chưa phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc quản lý hội theo ngành, lĩnh vực, địa phương. Một số hội quần chúng chưa quán triệt và thực hiện đúng nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí; có hội chậm tổ chức đại hội khi hết nhiệm kỳ.

Nguyên nhân của hạn chế trên chủ yếu do một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền nhận thức chưa đầy đủ về công tác hội quần chúng. Một số hội vẫn còn tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước; chưa chủ động khắc phục khó khăn, thiếu tích cực trong hoạt động công tác hội.

Để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác hội quần chúng, tạo điều kiện cho các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh tổ chức và hoạt động có hiệu quả, đúng pháp luật, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp

ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt những nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị khóa XI “*về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng*”; Kết luận số 102-KL/TW, ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị khóa XI “*về hội quần chúng*”; Thông báo số 158-TB/TW, ngày 02/01/2020 kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII “*về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới*”; Chương trình hành động số 62-CTr/TU, ngày 23/4/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh. Xác định công tác hội quần chúng là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác dân vận của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên.

2. Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp phải thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá đúng tình hình tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng; phát hiện và nhân rộng những mô hình mới, kinh nghiệm tốt, hiệu quả. Chỉ đạo thành lập tổ chức đảng ở những nơi có điều kiện; củng cố, nâng cao chất lượng các tổ chức đảng, làm tốt công tác quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các tổ chức hội quần chúng. Kịp thời xử lý, chấn chỉnh những hội hoạt động không hiệu quả, không đúng tôn chỉ, mục đích, điều lệ hội và vi phạm pháp luật.

3. Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về hội phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hội, tạo điều kiện cho hội thành lập, hoạt động và phát triển đúng quy định của pháp luật.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước về hội, đồng thời quan tâm hướng dẫn, tạo điều kiện để các hội hoạt động ổn định, hiệu quả, đúng tôn chỉ, mục đích, điều lệ hội. Chỉ đạo hỗ trợ một phần kinh phí hàng năm đối với các hội có vai trò, vị trí quan trọng trong từng lĩnh vực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiếp tục nghiên cứu để sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất một số tổ chức hội có tính chất, chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật của hội, kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm.

4. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các hội quần chúng thực hiện tốt công tác tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân trong tình hình mới; tham gia thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động của hội góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh đi vào cuộc sống. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh thực hiện tốt vai trò chủ trì phối hợp giữa các tổ chức thành viên và các hội quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

5. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định tiêu chuẩn, điều kiện đối với lãnh đạo hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh theo Kết luận số 32-KL/TW, ngày 30/3/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “*về tiêu chuẩn, điều kiện đối với lãnh đạo hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ*”.

Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét xác định trách nhiệm của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy trong việc theo dõi, chỉ đạo các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ có phạm vi hoạt động trong tỉnh; tham mưu Thường trực Tỉnh ủy công nhận các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trên cơ sở quy định của Chính phủ và tình hình thực tiễn của tỉnh. Căn cứ Kết luận số 102-KL/TW, ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị khóa XI “*về hội quần chúng*”, bổ sung Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh được hưởng chế độ như các tổ chức hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

6. Tổ chức hội quần chúng các cấp, nhất là các tổ chức hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ phải bám sát chương trình của cấp ủy, HĐND, UBND cùng cấp, nhất là các chỉ tiêu đề ra trong nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp tiếp tục tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền trong việc triển khai các nhiệm vụ công tác để góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Phát động các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của hội. Quán triệt nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động, tuân thủ pháp luật và điều lệ hội. Hội hoạt động ở cấp nào, đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý của chính quyền cấp đó và không nhất thiết phải tổ chức thành hệ thống từ tỉnh đến cơ sở.

7. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị này.

Ban Dân vận Tỉnh ủy có trách nhiệm theo dõi, nắm tình hình chung về tổ chức, hoạt động của các hội quần chúng; chủ trì phối hợp với Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy việc thực hiện Chỉ thị.

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Ban Dân vận Trung ương,
- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng,
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy,
- UBMTTQVN và các đoàn thể CT-XH cấp tỉnh,
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh,
- Các huyện, thị, thành ủy, ĐUTT Tỉnh ủy,
- Các tổ chức hội quần chúng cấp tỉnh,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

